



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินภารกิจในการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน บทบาท ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ วิดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เดือนละ ๑ กิจกรรม โดยมีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน บทบาท ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” และโครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น โดยให้จัดส่งวีดิทัศน์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: kpt_uttlocal@gmail.com ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๓ โทรสาร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๗

ผู้ประสาน/ นางสุชาดา ฮวดอินดี โทร. ๐๘๗ ๓๑๘ ๒๓๐๔



ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๑๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการกิจในการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลงาน บทบาท ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เดือนละ ๑ กิจกรรม โดยมีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน บทบาท ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” และโครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น โดยให้จัดส่งวีดิทัศน์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : pr0801.3dla@gmail.com ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งครั้งแรกภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งต่อไป ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒



สพ

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๙
ผู้ประสานงาน เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี
โทร. ๐๘ ๐๘๕๕ ๙๙๕๕

ตัวอย่าง Script : “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”
 โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักงานเลขาธิการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Script : “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”
 ความยาว : 3-5 นาที
 หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สัมภาษณ์ : ท้องถิ่นจังหวัด, นายก อบท., ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง
 สถานที่ : สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ในแต่ละ อบท.

**ดูตัวอย่างวีดิทัศน์ได้ทาง www.dla.go.th เมนู “คลิปข่าว” และ เมนู “สื่อวีดิทัศน์”

ลำดับ	ภาพ	คำบรรยาย
1	*ใช้ได้ทั้งภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว -สนามเด็กเล่นฯ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จับมือร่วมกับ มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนในการยกระดับและพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2	Insert ภาพการจัดการศึกษาใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบ	สัมภาษณ์ /ท้องถิ่นจังหวัด ประเด็นคำถาม -ความเป็นมาของการสร้าง “สนามเด็กเล่นฯ” -นโยบายของกรมฯ ในการพัฒนาคุณภาพของการ จัดการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3	-แบบสร้างสนามเด็กเล่นฯ -ภาพ อ.ติสสกร -สนามเด็กเล่นฯ	แบบสร้างของ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ออกแบบ โดย อ.ติสสกร ภูธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา แนวคิดเบื้องหลังของการออกแบบสนามเด็กฯ คือการ เปิดโอกาสให้เด็กสามารถเล่นในธรรมชาติ ใช้สวนป่าเป็น

		<p>ตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง</p> <p>ถือเป็นการเล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยน้อมนำหลักการที่ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทรงใช้กระบวนการอบรมเลี้ยงดู “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยทรงทำของเล่นง่ายๆ ให้เล่นในพระราชวัง เช่น เล่นกองทราย เล่นปั้นต้นไม้ เล่นปั้นเชือก ทำสระว่ายน้ำให้</p>
4	-เด็กเล่นฯ + การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมในสนามเด็กเล่นฯ	<p>“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ยังมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่ดี เสริมสร้างสมาธิ สร้างความสามัคคี มีความเป็นจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน อดทนและให้อภัย</p> <p>เมื่อเด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สมองจะได้รับการพัฒนาใน 6 มิติ สามารถคิดนอกกรอบสรรพวิชา ทั้งวิทย์ คณิต ภาษา ศิลปะ สังคม มาสร้างสรรค์ เชื่อมโยง ดัดแปลงจนได้ความคิดใหม่สุดเรียกว่าปัญญา</p>
5	Insert ภาพครู ศพด.กับเด็กๆ	<p>สัมภาษณ์/ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ประเด็นสัมภาษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตารางเวลาในการเล่นของเด็ก -วิธีการเล่นของเด็ก -พัฒนาการของเด็ก หลังได้เล่นในสนามเด็กเล่น
6	Insert ภาพชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง	<p>สัมภาษณ์/ผู้ปกครอง</p> <p>ประเด็นสัมภาษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาการของเด็ก หลังได้เล่นในสนามเด็กเล่น -ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสนามเด็กเล่นฯ
7	-ภาพการอบรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น	<p>ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในการฝึกอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด</p>

		เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการโดยปรับรูปแบบพื้นฐานก่อสร้าง และรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป
8	Insert ภาพนึ่งการก่อสร้าง + นายกฯ อปท. ตรวจเยี่ยม ศพด. และสนามเด็กเล่นฯ	สัมภาษณ์/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นสัมภาษณ์ -การสนับสนุนของ อปท.ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นฯ -การปรับฐานก่อสร้างให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน -บทบาทของ อปท.ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น
9	-ภาพเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นฯ -Zoom ใบน้าเด็ก	นี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการ พัฒนาเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญ ที่สุดของการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากทำได้สำเร็จ จะทำให้เด็กเติบโตเป็นอนาคตและ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติต่อไป